

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CAMPUCHIA TỈNH THÁI BÌNH LẦN THỨ II

Vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Giai đoạn 2015 - 2020, hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Thái Bình được thực hiện chủ động, linh hoạt, thiết thực, đạt hiệu quả cao, góp phần vun đắp, phát triển tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.



Các cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện tỉnh Thái Bình một thời sống, chiến đấu, giúp nước bạn Campuchia trong ngày gặp lại.

Xây dựng tổ chức hội vững mạnh

Giai đoạn 1979 - 1989, Thái Bình có hơn 100 người là cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ tỉnh đến huyện sang giúp nhân dân nước bạn hồi sinh từ những đống tro tàn và cánh đồng chết. Chuyên gia và những người lính tình nguyện tỉnh Thái Bình đã khắc phục rất nhiều khó khăn, gian khổ, đồng lòng cùng với các chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam và nhân dân Campuchia từng bước xây dựng chính quyền, vực dậy nền kinh tế và các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế... của nước bạn.

Sau 5 năm hoàn thành nghĩa vụ giúp nước bạn, Câu lạc bộ Cựu chuyên gia Campuchia tỉnh Thái Bình ra đời. Đến tháng 7/2015, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh được thành lập. Ban đầu Hội chỉ có 65 hội viên, chủ yếu là cựu chuyên gia sinh sống ở thành phố Thái Bình. Tuy nhiên, bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, phát triển hội viên, đến tháng 10/2020 Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh đã có hơn 360 hội viên. Nhiều hội, chi hội cơ sở như ở các huyện Quỳnh Phụ, Kiến Xương, Đông Hưng từ chỗ chỉ có 3, 4 hội viên đến nay đã có từ 50 đến trên 100 hội viên, hoạt động rất tích cực.

Ông Nguyễn Trọng Tăng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam -

Campuchia tỉnh Thái Bình cho biết: Cùng với công tác xây dựng tổ chức, Hội đặc biệt quan tâm tới hoạt động tình nghĩa. Hiện nay, cán bộ, hội viên hầu hết có tuổi đời trên 60 tuổi đến 80 tuổi, sức khỏe đã giảm sút cho nên động viên, giúp đỡ nhau để mọi người lạc quan, yêu đời, sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội là việc làm thường xuyên. Hội đã xây dựng quy chế thăm hỏi ốm đau, phụng dưỡng hội viên và thân nhân khi qua đời bằng kinh phí tự đóng góp. 5 năm qua, các hội, chi hội đã tổ chức thăm hỏi hàng trăm hội viên ốm đau, phải nằm viện; đồng thời, tổ chức mừng thọ cho 92 hội viên tuổi 70, 75, 80, 85, 90 và chúc thọ 48 hội viên tuổi trên 80, 90 không vào nằm chôn. Các hoạt động này càng làm sâu sắc thêm tình nghĩa đồng đội, đồng chí.

Cùng với đó, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Thái Bình còn là "cầu nối", quan tâm chăm lo đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho hội viên. Năm 2015, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai chi trả trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp nước bạn Lào và Campuchia theo Quyết định số 57 của Thủ tướng Chính phủ, Hội đã cung cấp danh sách cho Sở Lao động - Thương

binh và Xã hội; đồng thời thông báo đến từng hội viên, thân nhân những người đã từ trần hoặc cư trú ở tỉnh ngoài. Ngoài ra, Hội còn tổ chức tư vấn hỗ trợ hơn 30 hội viên gặp khó khăn về thủ tục hồ sơ lĩnh trợ cấp. Đến tháng 9/2020, toàn tỉnh đã có 401 trường hợp được cử đi giúp cách mạng Campuchia được lĩnh trợ cấp, trong đó có 106 người là hội viên...

Vun đắp tình đoàn kết hữu nghị

Trong 20 năm hoạt động của Câu lạc bộ Cựu chuyên gia Campuchia tỉnh Thái Bình và 5 năm hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Thái Bình đã mang lại hiệu quả thiết thực, vun đắp tình cảm, mối quan hệ sắt son giữa hai nước. Cùng ngành ấy thời gian, Hội hoàn thành tốt trọng trách gắn kết với các lưu học sinh Campuchia, Lào được chính phủ hai nước cử sang học tập tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Thông qua các ngày lễ, tết, các buổi giao lưu văn hóa, lưu học sinh Campuchia luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Bình, Trường Đại học Y Dược Thái Bình và từ các cựu chuyên gia giúp cách mạng Campuchia tỉnh Thái Bình. Qua đó, động viên các em chăm chỉ học tập, rèn luyện để trở thành những

bác sĩ có năng lực, tâm huyết trở về phục vụ đất nước, nhân dân mình. 5 năm qua, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Thái Bình luôn tham gia tích cực các hoạt động đoàn kết hữu nghị do Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức. Ngoài ra, Hội đã vận động hội viên quyên góp 10 triệu đồng ủng hộ đồng bào ta bị hỏa hoạn ở thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia).

Ông Nguyễn Trọng Tăng cho biết thêm: Thực hiện chương trình "Ươm mầm hữu nghị" do Trung ương Hội phát động nhằm vận động hội viên nhận đỡ đầu các em lưu học sinh Campuchia có hoàn cảnh gia đình khó khăn, trong 5 năm qua, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Thái Bình đã vận động 13 gia đình hội viên nhận đỡ đầu 37 lưu học sinh Campuchia đang học tập tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Các gia đình nhận đỡ đầu luôn coi các em như những người con trong gia đình, thường xuyên động viên, giúp đỡ vật chất và tinh thần để các em nỗ lực, đạt thành tích cao trong học tập. Các lưu học sinh được đỡ đầu cũng luôn coi gia đình đỡ đầu như gia đình thứ hai của mình. Hoạt động này được lãnh đạo hai nước Việt Nam, Campuchia và các gia đình Campuchia có con em học tập tại Thái Bình ghi nhận, đánh giá rất cao.

Cùng với hoạt động đỡ đầu lưu học sinh, hàng năm vào dịp Tết Nguyên đán của Việt Nam, Hội đến thăm hỏi, động viên và chúc tết các lưu học sinh Campuchia có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc học năm cuối không về nước cũng như có quà tết gia đình các em lưu học sinh được nhận đỡ đầu về nước. Vào dịp tết cổ truyền Chól Chnăm Thmây của người Campuchia, Hội cử đoàn đại biểu Ban Thường vụ Hội và đại diện các gia đình nhận đỡ đầu đến chung vui cùng các em lưu học sinh Campuchia.

Trong công tác khuyến học, Hội đã 2 lần vận động hội viên tự nguyện đóng góp xây dựng quỹ khuyến học. Từ nguồn quỹ này, kết thúc mỗi năm học, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh phối hợp với Trường Đại học Y Dược Thái Bình hướng dẫn các em bình chọn mỗi khóa 2 lưu học sinh có thành tích học tập và rèn luyện tốt nhất để Hội tặng quà động viên các em vào dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Campuchia 9/11. Hội còn vận động một số cơ quan, tổ chức tài trợ kinh phí, tổ chức cho các lưu học sinh Campuchia, gia đình hội viên nhận đỡ đầu tham quan một số di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Hoạt động này đã góp phần giúp các em lưu học sinh Campuchia hiểu thêm về mảnh đất và con người Thái Bình, giúp các em có ý thức vun đắp thêm cho tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

TÁT ĐẠT

Ông Phạm Xuân Hoa, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Thái Bình



Mặc dù hiện nay, chúng tôi đều là người cao tuổi, người còn, người mất nhưng những tình cảm đặc biệt dành cho nhân dân Campuchia vẫn còn mãi trong trái tim mỗi người đã từng sống, chiến đấu nơi xứ sở chùa tháp. Với tình cảm đó, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh tiếp tục là "cầu nối" thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Tôi cũng mong Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục có những cơ chế hỗ trợ, giúp đỡ các cháu lưu học sinh nói chung, lưu học sinh Campuchia nói riêng trong thời gian học tập tại tỉnh, từ đó mở rộng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực.

Ông Lê Đăng Tinh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia huyện Quỳnh Phụ



Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia huyện Quỳnh Phụ đã tổ chức nhiều hoạt động nghĩa tình gắn kết và phát triển hội viên, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Từ 9 hội viên ban đầu, đến tháng 10/2020, Hội phát triển lên trên 100 hội viên. Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia huyện được đánh giá là một trong những hội ở cơ sở có tổ chức chặt chẽ, chất lượng và hoạt động mang lại hiệu quả cao, được các cấp chính quyền ở địa phương cũng như Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh ghi nhận và đánh giá cao. Số lượng và chất lượng hội viên được duy trì ổn định, có sự gắn kết chặt chẽ với các hoạt động của chi hội ở cơ sở.

Ông Trần Văn Thù, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia huyện Đông Hưng



Tôi tin tưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, góp phần củng cố, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia đến muôn đời, đặc biệt là vun đắp quan hệ hợp tác giữa Chính phủ và nhân dân Campuchia với mảnh đất, con người Thái Bình. Hội sẽ luôn là mái nhà chung để mỗi cán bộ, hội viên là cựu chuyên gia, quân tình nguyện một thời cống hiến tuổi xuân giúp nước bạn hàn gắn vết thương chiến tranh sẽ chia những kỷ ức một thời, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Em Pheng Socheta, lưu học sinh Campuchia tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình



Em đến Việt Nam đã được hơn 5 năm, nhiều lần được ăn tết cổ truyền của Việt Nam. Hiện nay, đoàn lưu học sinh Campuchia học tập tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình có 153 người. Chúng em cũng được giới thiệu, biết nhiều về truyền thống văn hóa, tinh thần yêu nước của đất nước, con người Việt Nam và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Các cấp, các ngành của tỉnh Thái Bình, các bác trong Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Thái Bình và các bạn sinh viên Việt Nam thường xuyên động viên, chia sẻ, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất về mọi mặt. Với những kiến thức được các thầy cô trao truyền và tình cảm đặc biệt từ quê hương thủ hai Thái Bình, chúng em nguyện sẽ trở thành những bác sĩ có tâm, có tài để trở về phục vụ nước nhà.

THIỆN AN

TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH ĐẤU ÁN 35 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Từ ngày thành lập đến nay, vượt qua nhiều khó khăn, Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh đã vươn lên khẳng định mình trên hành trình ươm mầm sự học. 35 năm, với công sức và tâm huyết của mình, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường đã dựng xây, vun đắp, chấp cánh cho ước mơ của nhiều thế hệ học trò.

Xây dựng nền móng

Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh được thành lập năm 1985. Hai năm học đầu tiên, Trường đặt tạm thời tại nhà kho hợp tác xã và đình Đình Cả, xã Trần Lãm, thị xã Thái Bình. Năm học đầu tiên có 6 lớp 10, chia làm hai ca, không có phòng làm việc cho Ban Giám hiệu, mái đình trở thành nơi nghỉ giải lao của các thầy cô giáo. Năm học 1987 - 1988, nhà trường chuyển về ngôi trường mới khang trang tại địa điểm phường Kỳ Bá hiện nay, với dãy nhà 4 tầng gồm 24 phòng học. Năm 2002, Trường được đầu tư, xây dựng thêm dãy nhà học 3 tầng với 12 phòng học. Từ đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ngày càng được hoàn thiện. Thấy giáo Trần Tuấn Anh, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành, trực tiếp là Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh có đầy đủ sân bóng đá, sân bóng rổ, 2 sân bóng chuyền, nhà thể chất với diện tích 450m², đường

chạy 1.500m và hệ thống cây xanh... Để có được ngôi trường khang trang như hiện nay, trong 35 năm qua, Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh cùng với giáo viên, nhân viên nhà trường tích cực làm tốt công tác lao động, tu sửa, giữ gìn cơ sở vật chất. Từ cổng trường, ô cửa, viên gạch; những dãy bàn ghế ngay ngắn, đến hành lang, sân xe, sân tập được nâng cấp, giữ gìn. Hệ thống cây xanh được nhà trường đặc biệt quan tâm bởi đây là nét riêng, mặt cảnh quan đẹp để xây dựng môi trường giáo dục trong lành. Việc xây dựng thêm một trường PTTH trên địa bàn thị xã khi đó là để đáp ứng nguyện vọng và nhu cầu học tập của học sinh thị xã Thái Bình. Vì vậy, cùng với việc xây dựng cơ sở vật chất, nhà trường xác định chất lượng đội ngũ nhà giáo là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định chất lượng giáo dục toàn diện. Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Ban Giám hiệu nhà trường cho đến các thầy cô giáo luôn cố gắng

tự học, tự rèn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Thấy giáo Trần Tuấn Anh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm: Từ năm học đầu tiên 1985 - 1986, nhà trường chỉ có 19 thầy cô thì cho đến năm học 2020 - 2021 này, số lượng cán bộ, giáo viên của Trường đã là 88 người, trong đó có 13 thầy cô giáo có học vị thạc sĩ; hầu hết giáo viên sử dụng thành thạo các thiết bị dạy học hiện đại, tích cực đổi mới phương pháp, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong giảng dạy. Nhiều thầy cô giáo đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh, tham gia tổ nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình. Nhờ tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh trở thành ngôi trường trọng điểm trong bức tranh giáo dục Thái Bình qua các năm.

Khẳng định vị thế

Hơn 1/3 thế kỷ xây dựng và trường thành, vượt qua muôn vàn gian khổ về nhiều mặt,

Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh hôm nay vững bước tự khẳng định chất lượng giáo dục, là niềm tự hào của các thế hệ học sinh và nhân dân thành phố Thái Bình. 35 năm xây dựng và phát triển, Trường luôn bám sát mục tiêu chiến lược "Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài" cho quê hương, đất nước. Đầu ấn quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của nhà trường đó là chỉ sau 10 năm thành lập, nhà trường được Sở Giáo dục và Đào tạo tin tưởng, giao nhiệm vụ thí điểm chương trình chuyển ban lần thứ nhất cùng với Trường THPT Chuyên Thái Bình và Trường THPT Nguyễn Trãi. Khi đó, Trường có tên là Trường Trung học Chuyên ban Nguyễn Đức Cảnh. 7 năm thực hiện chương trình mới, nhà trường đã đào tạo được lứa học sinh chuyên ban có chất lượng tốt, lượng học sinh được vào thẳng các trường đại học vượt xa các trường THPT khác trong toàn tỉnh. Thế hệ học sinh chuyên ban đã mở ra trang mới

cho nhà trường về chất lượng giáo dục đại trà, góp phần tạo nên thương hiệu Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh. Cùng với việc thực hiện chương trình chuyên ban, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh liên tục được đẩy mạnh. Với việc thực hiện tốt quy chế chuyên môn, nội quy, kỷ cương học đường nên chất lượng dạy và học các môn văn hóa của nhà trường luôn là điều đáng tự hào: từ chất lượng luyện thi học sinh giỏi, chất lượng thi tốt nghiệp THPT quốc gia và các chỉ số giáo

dục khác, Trường luôn là lá cờ đầu trong khối THPT toàn tỉnh. Nhà trường đã 9 lần được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng cờ dẫn đầu học sinh giỏi bằng A cấp THPT. Đặc biệt, năm học 2019 - 2020, đội tuyển học sinh giỏi văn hóa của Trường đạt 5 giải nhất, xếp thứ nhì toàn tỉnh. Trong những năm qua, Trường luôn nằm trong top 200 trường THPT trong toàn quốc có điểm thi đại học, cao đẳng cao nhất và giữ vững là trường có điểm thi THPT quốc gia đứng thứ nhất khối THPT trong tỉnh. Với sự cố gắng không ngừng của tập thể thầy và trò, thành

tích của Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh được tích lũy qua mỗi năm. Năm 2001, Trường là 1 trong 3 trường THPT đầu tiên trong toàn tỉnh được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001 - 2010 và tiếp tục được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 (năm 2013), đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2018 - 2023 (năm 2018). Năm học 2019 - 2020, nhà trường vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 2.

ĐĂNG ANH - TRỊNH CƯỜNG



Học sinh Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh trong giờ thực hành.